

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 về báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Công văn số 84/HĐND-TTĐN ngày 26 tháng 8 năm 2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI và Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019 về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri theo quy định và tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI⁽¹⁾, cụ thể như sau:

PHẦN I

CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

A. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

I. HUYỆN ĐĂK TÔ

1. Cử tri Nguyễn Thanh Đàm, thôn 3, xã Tân Cảnh kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, xác định lại cụ thể từng loại đất, cây cối, hoa màu trong quyết định⁽²⁾ bảng giá đền bù hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng nâng mức áp giá đền bù sát với giá cả thị trường đối với đất đai và một số cây cối, hoa màu có giá trị của người dân như: cao su, cà phê, mít, cam, ổi, chanh.... Vì theo bảng giá đền bù (*đất, cây cối, hoa màu*) của tỉnh hiện nay rất thấp, không sát với giá cả thị trường nên khi được Nhà nước đền bù thiệt hại, người dân rất thiệt thòi, vì tổng giá trị đền bù không bằng công chăm sóc, tiền mua cây giống, giá trị khai thác nguồn thu từ các loại cây cối, hoa, màu bị thiệt hại⁽³⁾.

⁽¹⁾ Qua phân loại, trong tổng số 71 ý kiến, kiến nghị của cử tri (*gồm 63 ý kiến, kiến nghị liên quan lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 6 kiến nghị lĩnh vực Văn hóa, xã hội và 02 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực pháp chế*); trong đó 02 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của các đơn vị liên quan ngành Ngân hàng và Điện lực; một số ý kiến kiến nghị của cử tri trùng nhau “về đơn giá bồi thường đất tại Câu 1, câu 13, câu 14”, “chế độ phụ cấp hàng tháng của các Hội đặc thù xã, phường tại câu 16, 17” và “về đề nghị đền bù, hỗ trợ nút nhà khi thi công làm đường Hồ Chí Minh QL14 tại câu 3, 33” Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

⁽²⁾ Quyết định số 457/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Trạm biến áp 110KV Bờ Y và đầu nối trên địa bàn huyện Đăk Tô; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

⁽³⁾ Cử tri Nguyễn Thị Huệ, thôn 3, xã Diên Bình kiến nghị trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.

Trả lời:

- *Về đơn giá bồi thường đất:* Khi thực hiện dự án trên địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, việc bồi thường đất được thực hiện theo giá đất cụ thể tại thời điểm khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai 2013; Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường thực hiện các dự án do các ngành, đơn vị chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức điều tra, khảo sát giá thị trường để xây dựng cho phù hợp với thực tế, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để áp dụng thực hiện bồi thường. Vì vậy, giá đất bồi thường theo giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất khi Nhà nước thực hiện dự án trên địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô là chặt chẽ, đảm bảo quy trình và phù hợp với giá đất thị trường tại thời điểm thu hồi đất.

- *Về đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu:* Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, điều tra các yếu tố đầu vào như: *Giá cây giống, vật tư, phân bón, giá cả các mặt hàng nông sản, chi phí đầu tư, lợi nhuận sản xuất, kinh doanh các loại cây trồng, giá trị vườn cây; chi phí nhân công, năng suất, sản lượng và giá cả mua bán tại thị trường của các loại cây trồng;* xây dựng bảng đơn giá cây cối, hoa màu gửi lấy ý kiến các sở, ngành và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó, hoàn thiện và ban hành Bảng đơn giá bồi thường các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, do đó Bảng giá cây trồng được ban hành hàng năm sát với chi phí đầu tư, giá trị thu được từ các loại cây trồng. Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục điều tra, khảo sát chi phí đầu tư (*giống, phân bón, vật tư khác*), để xây dựng, điều chỉnh Bảng đơn giá cây trồng tỉnh Kon Tum năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

II. HUYỆN ĐẮK HÀ

2. Cử tri Nguyễn Phúc Đoan-Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Pxi kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư xây dựng thủy điện tại xã Đắk Pxi, trong đó có Công ty thủy điện Đức Nhân phải sửa chữa lại đoạn đường từ thôn 7 đi thôn 10, xã Đắk Pxi do quá trình thi công làm tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Công ty thủy điện Đức Nhân đã cam kết sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện⁽⁴⁾.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Sở Công Thương đã phối hợp với huyện Đắk Hà và Công ty thủy điện Đức Nhân Đắk Psi đã kiểm tra thực tế hiện trường và yêu cầu Công ty triển khai thi công hoàn thiện trước ngày 30 tháng 10 năm 2019 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực theo đúng cam kết.

3. Cử tri Nguyễn Minh Thủy, thôn 1A, xã Đắk La kiến nghị: Trong quá trình thi công làm đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk La đã làm nứt nhà của 24 hộ dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản trả lời,

⁽⁴⁾ Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 5 và thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI.

nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa được hỗ trợ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết kiến nghị của nhân dân⁽⁵⁾.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã làm việc với đơn vị thi công tuyến đường trên và đơn vị đã thống nhất hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công Đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum với tổng kinh phí là 400 triệu đồng (*tại Văn bản số 10/2019/CP-CTY ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Công ty CP Trường Long*), theo đó Sở Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh lập phương án để tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

III. HUYỆN ĐẮK GLEI

4. Cử tri thôn Kon Năng, xã Đăk Choong kiến nghị: Hiện nay, Công ty thủy điện Quang Đức đang xây dựng thủy điện tại xã Đăk Choong. Từ năm 2009 đến nay, việc tổ chức tái định cư cho 32 hộ ở thôn Kon Năng và thôn Bê Rê vẫn chưa thực hiện được⁽⁶⁾. Đầu năm 2017, xã đã phối hợp với Công ty Quang Đức thống nhất địa điểm, làm các thủ tục (*hợp dân thống nhất địa điểm; hợp Hội đồng nhân dân bất thường*) đề nghị phê duyệt quy hoạch khu tái định cư thôn Kon Năng, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt và thực hiện. Hiện tại, người dân rất bức xúc. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với Công ty Quang Đức để giải quyết cho nhân dân yên tâm sản xuất và ổn định đời sống⁽⁷⁾.

Trả lời:

Liên quan đến ý kiến kiến nghị cử tri các thôn: Bê Rê, thôn Kon Năng, xã Đăk Choong, thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Sở Công Thương đã đề nghị Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác di dân tái định cư cho 32 hộ dân cư thuộc thôn Kon Năng, tái định canh cho 8 hộ thôn Bê Rê, xã Đăk Choong, xử lý dứt điểm các nội dung khác hiện chưa thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án thủy điện Đăk Mi 1, Đăk Mi 1A để sớm ổn định đời sống của nhân dân xã Đăk Choong, tạo niềm tin để người dân trong vùng dự án yên tâm, không để xảy ra việc kiến nghị nhiều lần. Trường hợp, Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum không bố trí làm việc và giải quyết dứt điểm những hạn chế trong năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Sở Công Thương sẽ đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, mọi thiệt hại Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 4 và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽⁶⁾ **Đối với Thôn Bê Rê:** Trước đây, 08 (*tám*) hộ dân thôn Bê Rê đã thống nhất với Công ty Quang Đức về việc tái định canh cho 08 hộ không nhận tiền bồi thường đất sản xuất. Công ty Quang Đức đã bố trí đất sản xuất cho 08 hộ này tại địa điểm đất dốc, cần cỏi, xa khu dân cư nên 08 hộ không chấp nhận. Đầu năm 2017, UBND xã đã tổ chức đối thoại giữa Công ty Quang Đức với 08 hộ này (*có mời Thường trực HĐND xã, Thường trực HĐND huyện tham dự*). Tại cuộc đối thoại, 08 hộ này đã thống nhất nhận tiền bồi thường, các bên đã ký vào biên bản để thực hiện, nhưng đến nay các hộ trên vẫn chưa được nhận tiền bồi thường tái định canh.

*** Đối với thôn Kon Năng:** Có 11 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp tại khu tái định cư chưa được bồi thường gồm: A Côi, Y Nhiêu, A Líp, A Siêng, A Thơ, A Neo, Y Xem, A Hai, A Cáp, A Chép, Huỳnh Phú; có 13 hộ dân chưa được bồi thường đất trồng cây lâu năm gồm: A Biêng, A Chép, A Đô, A Đôi, A Ghép, A Ngút, A Thim, A Xe, Y Nheo, Y Xem, Huỳnh Phú, Vũ Sỹ Ân, A Chuốc.

⁽⁷⁾ Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽⁸⁾ Công văn số 418/UBND-CV ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Công văn số 462/SCT-QLNL ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Công Thương về việc đề nghị Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum khẩn trương thực hiện công tác di dân tái định cư cho hộ dân cư thuộc thôn Kon Năng, xã Đăk Choong.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2541/UBND-NNTN yêu cầu Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng thủy điện Đăk Mi 1 tại xã Đăk Choong theo quy định; bố trí kinh phí sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân nhằm ổn định cuộc sống; cam kết về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tiến độ thực hiện dự án gửi Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Ủy ban nhân dân xã Đăk Choong để thông báo cho Nhân dân vùng dự án biết, theo dõi, phối hợp giám sát việc thực hiện của đơn vị. Đồng thời, giao Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra, kịp thời xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền và theo quy định hiện hành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei làm việc với Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum đã cam kết hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong tháng 10 năm 2019⁽⁹⁾.

5. Cử tri Đăk Long và xã Đăk Môn kiến nghị: Hiện nay, đoạn đường đi từ xã Đăk Môn vào xã Đăk Long đã xuống cấp trầm trọng, đường không có mương thoát nước dẫn đến bị sạt lở, xói mòn nên rất nguy hiểm cho nhân dân tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí để nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đoạn đường này⁽¹⁰⁾.

Trả lời:

Dự án đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường ĐH85 đi xã biên giới Đăk Long (*đường đi từ xã Đăk Môn vào xã Đăk Long*) có tổng mức đầu tư khá lớn. Trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, không đủ khả năng cân đối, thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quan tâm hỗ trợ vốn để đầu tư dự án⁽¹¹⁾.

Tại Thông báo số 445/TB-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Kon Tum thì hiện nay không thể sử dụng nguồn vốn của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương để hỗ trợ, sửa chữa các tuyến đường địa phương và khắc phục bảo lữ; Vì vậy, để nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường ĐH85 đi xã biên giới Đăk Long, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét hỗ trợ 358 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để thực hiện Dự án Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đăk Long - Văn Tách. Sau khi Trung ương bỏ

⁽⁹⁾ Tại Biên bản làm việc ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Liên ngành: Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum.

⁽¹⁰⁾ Cử tri kiến nghị sau Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.

⁽¹¹⁾ Tại Công văn số 1478/UBND-KT ngày 09 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét bố trí kinh phí đầu tư Dự án đầu tư tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đi ra biên giới xã Đăk Long, huyện Đăk Glei (*Đồn Biên phòng 673 và Đồn Biên phòng 671*) với tổng mức đầu tư khoảng 272 tỷ đồng; Tại Công văn số 2077/UBND-KT ngày 27 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, trình cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục bổ sung Dự án Đường vào cửa khẩu phụ Đăk Long (Việt Nam) - Văn Tách (Lào) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020, với tổng mức đầu tư khoảng 257 tỷ đồng.

sung kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên theo ý kiến kiến nghị cử tri xã Đăk Long và xã Đăk Môn.

IV. HUYỆN KON PLÔNG

6. Cử tri xã Đăk Ring kiến nghị: Tỉnh lộ 676 (đoạn từ ngã ba đi Măng Bút, Đăk Ring đến trung tâm xã Đăk Ring) đã xuống cấp, hư hỏng nặng, đặc biệt do ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa qua, nhiều đoạn bị sạt lở xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp sửa chữa, nâng cấp. Nếu thiếu vốn đầu tư thì trước mắt đề nghị khảo sát và ưu tiên sửa chữa khắc phục những đoạn bị hư hỏng nặng, sửa chữa nâng cấp cầu tràn thôn Nước Chờ, vì mùa mưa nước lũ tràn qua dân không đi lại được⁽¹²⁾.

Trả lời:

Do ảnh hưởng của bão số 12 năm 2017 làm sạt lở mái ta luy dương, ta luy âm gây ra tình trạng đất chảy tràn mặt đường, gây ách tắc giao thông trên Tỉnh lộ 676, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp nên triển khai hốt đất sụt lở taluy dương và đất chảy tràn mặt đường đảm bảo giao thông, các vị trí sạt lở taluy âm tạm thời xây gờ chắn nước không để sạt lở thêm vào nền, mặt đường. Đối với việc sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 676 từ ngã ba đi Măng Bút, Đăk Ring đến trung tâm xã Đăk Ring, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn.

B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG

I. THÀNH PHỐ KON TUM

7. Cử tri các xã, phường (Đăk Blà, Đăk Rơ Wa, Thăng Lợi, Thống Nhất, Trường Chinh)⁽¹³⁾ kiến nghị: Đất sản xuất của nhân dân tại khu vực thực hiện quy hoạch Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa là đất do ông, bà, cha, mẹ khai hoang, phục hóa và đã sản xuất nông nghiệp ổn định từ lâu đời nay. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện cho nhân dân có đất để sản xuất, không nên thu hồi đất của dân để thực hiện dự án trên. Trường hợp cần phải thu hồi đất để thực hiện dự án trên thì phải bồi thường thỏa đáng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí việc làm,... cho các hộ dân có đất bị thu hồi, nhằm ổn định đời sống.

Trả lời:

Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đến đầu tư dự án Khu du lịch-đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum góp phần đẩy mạnh

⁽¹²⁾ Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽¹³⁾ Gồm: Cử tri Ayek, A Nghin, A Byanh ở thôn Sơ lam I, phường Trường Chinh; Cử tri Phan Văn Ngan (Công ty TNHH Ngọc Trang), cử tri thôn Kon Tu I, xã Đăk Blà; cử tri Y Byin, thôn Konklor, xã Đăk Rơ Wa; Cử tri thôn Kon Rơ Wang và thôn Kon Klor, phường Thăng Lợi.

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn⁽¹⁴⁾.

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã và đang phối hợp với các ngành, đơn vị, các xã phường liên quan triển khai công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. Ngoài việc bồi thường đất, tài sản trên đất, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm chuyên đổi nghề nghiệp (*mức hỗ trợ bằng 02 lần giá đất trong bảng giá đất, riêng đất lúa nước mức hỗ trợ bằng 03 lần giá đất trong bảng giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh*) và hỗ trợ ổn định cuộc sống (*hỗ trợ về gạo, hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, ...*). Vì vậy, về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân và đúng theo quy định hiện hành.

Chủ trương đầu tư thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa là chủ trương lớn của tỉnh, dự án sau khi hoàn thành sẽ thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, sử dụng lao động giải quyết công ăn việc làm cho người dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng khu vực xã Đăk Rơ Wa và thành phố Kon Tum. Do đó, đề nghị cử tri, nhân dân ủng hộ chủ trương đúng đắn của tỉnh, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

II. HUYỆN TU MƠ RÔNG

8. Cử tri xã Đăk Na và Đăk Sao kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phát quang cây cối trong mùa mưa thuộc Tỉnh lộ 678 (đèo Văn Loan), vì hiện nay cây hai bên đường che khuất tầm nhìn dễ dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời khảo sát làm đường lánh nạn trên các đoạn của đèo này.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường (*Công ty TNHH QLSC&XDGT Đăk Bình*) kiểm tra và đã phát quang nhằm đảm bảo tầm nhìn, an toàn giao thông trên đèo Văn Loan. Về việc khảo sát làm đường lánh nạn, sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

III. HUYỆN KON PLÔNG

9. Cử tri huyện Kon Plông kiến nghị: Hiện nay, diện tích đất nương rẫy của nhân dân tại các xã đang bị chôn lấp với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ. Do đó, người dân thiếu đất sản xuất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch 03 loại rừng để có cơ sở cho các ngành xác định cụ thể, bàn giao cho địa phương bố trí đất sản xuất cho Nhân dân.

⁽¹⁴⁾ Tại Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao; Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018; Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019; Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Kon Tum.

Trả lời:

Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch 03 loại rừng (*rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất*); tỉnh Kon Tum đã lập, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát quy hoạch ba loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng ba loại rừng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch 03 loại rừng cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch 03 loại rừng đã được Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến⁽¹⁵⁾; trên cơ sở ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát diện tích các loại rừng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

10. Cử tri huyện Kon Plông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm bố trí kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 để cho các ngành chuyên môn cấp tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho nhân dân nhằm tránh tình trạng tranh chấp đất đai như hiện nay.

Trả lời:

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn các huyện Kon Plông, Ia H'Drai, xã Mô Rai của huyện Sa Thầy và xã Đăk Ang của huyện Ngọc Hồi, với tổng kinh phí rất lớn (trên 230 tỷ đồng) từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ⁽¹⁶⁾. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa được bố trí, hỗ trợ và nguồn thu từ tiền sử dụng đất của địa phương để phục vụ cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn hạn chế, nên đến nay vẫn chưa triển khai được dự án. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Bộ ngành

⁽¹⁵⁾ Công văn số 218-CV/BCSD ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng và Công văn số 268-CV/BCSD ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản số 2546-CV/VPTU ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả rà soát quy hoạch ba loại rừng; Thư Công tác ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy; Văn bản số 9263/BNN-TCLN ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh

⁽¹⁶⁾ Tại các Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017, 316/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017, 318/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017, 319/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 và 320/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn các huyện như: Kon Plông, Ia H'Drai, xã Mô Rai của huyện Sa Thầy và xã Đăk Ang của huyện Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện Dự án. Để đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kon Plông, trước mắt Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông sử dụng hệ thống tài liệu, bản đồ hiện có để sử dụng (*như trích lục, trích đo thửa đất,..nhằm phục vụ cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất theo nhu cầu của người dân*).

C. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

I. THÀNH PHỐ KON TUM

11. Cử tri phường Thống Nhất kiến nghị: Khi thực hiện quy hoạch đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đề nghị các cấp quan tâm xem xét dành quỹ đất để đầu tư xây dựng công viên, hoa viên phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân, nhất là người già và trẻ em.

Trả lời:

Trong thời gian qua, khi tổ chức lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nói chung và quy hoạch đô thị nói riêng, đồ án quy hoạch đều dành một phần diện tích đất để đầu tư xây dựng cây xanh, công viên đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho nhân dân trên địa bàn quy hoạch. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch đều tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về nội dung quy hoạch và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét khi phê duyệt.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng lưu ý nội dung này, đồng thời đề nghị cử tri quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng các đồ án quy hoạch để khi quy hoạch được phê duyệt đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển và phục vụ tốt nhu cầu người dân trên địa bàn.

12. Cử tri phường Thống Nhất kiến nghị: Theo quy hoạch Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn phường Thống Nhất (*đi qua làng Kon Hra Chót và chia cắt làng ra làm 2, phá vỡ cấu trúc cộng đồng làng với 25 hộ gia đình bị ảnh hưởng phải di dời đến nơi tái định cư mới*). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét điều chỉnh đầu tư tuyến đường trên theo hiện trạng đường Lý Thái Tổ nối dài hiện nay, nhằm tạo cuộc sống ổn định cho người dân.

Trả lời:

Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2018; Hướng tuyến theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt tuân thủ theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (*tỷ lệ 1/500*) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum. Vì vậy việc điều chỉnh đầu tư tuyến đường trên sẽ ảnh hưởng tiến độ thi công công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh báo để cử tri biết.

13. Cử tri Ao Thành Sơn, tổ dân phố 1, phường Lê Lợi kiến nghị: Thực hiện Công văn số 250/BQLDA ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ban quản lý dự án 98

về việc triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum; ngày 02 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi đã tổ chức họp một số hộ dân phía đông đường Phạm Văn Đồng bị ảnh hưởng của Dự án trên. Một số hộ dân có ý kiến như sau: *Số hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa hết đất thuộc diện tái định cư thì được tái định cư như thế nào và ở đâu? Hộ dân không nhận tiền bồi thường đề nghị được giao đất cùng mục đích sử dụng đất bị thu hồi thì như thế nào? Giá đất bồi thường tại thời điểm giải tỏa bồi thường là bao nhiêu tiền/m² và đã phù hợp với giá thị trường chưa?* Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri rõ.

Trả lời:

Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 6 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định: *“Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư; Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở”*. Do đó, khi hộ dân bị thu hồi đất hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí tái định cư theo quy định.

Đối với giá đất bồi thường thực hiện áp dụng theo giá đất cụ thể phù hợp với giá đất thị trường tại thời điểm thu hồi đất. Ngoài ra, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành (*Nội dung kiến nghị này như ý kiến kiến nghị của cử tri Nguyễn Thanh Đàm, thôn 3, xã Tân Cảnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Câu 1 nêu trên*).

14. Cử tri Nguyễn Văn Tín, thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang kiến nghị: Hiện nay, nhà nước đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án Cầu số 3 đi qua sông Đăk Bla (*từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi*). Gia đình tôi có đất ở bị thu hồi toàn phần. Tuy nhiên, trong phương án bồi thường thì giá đất nông nghiệp và đất ở quá thấp so với giá thực tế gia đình đã mua trước đây, nên không đủ điều kiện để gia đình mua lại đất để ở và sản xuất như diện tích đất bị thu hồi. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại giá đất bồi thường cho thỏa đáng để người dân nói chung và hộ gia đình tôi nói riêng yên tâm, ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Tín, thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang (*tương tự như ý kiến kiến nghị của cử tri Nguyễn Thanh Đàm, thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Câu 1 nêu trên*). Việc đơn giá bồi thường đất áp dụng theo giá đất cụ thể phù hợp với giá đất

thị trường tại thời điểm thu hồi đất. Ngoài ra, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành.

15. Cử tri Lưu Văn Đức, số nhà 40 đường Trương Quang Trọng phường Quyết Thắng kiến nghị: Hiện nay, hệ số điều chỉnh giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quá cao đã ảnh hưởng đến đời sống của những người có thu nhập thấp và hộ nghèo. Vì vậy, người dân không có tiền để nộp tiền sử dụng đất khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với từng đối tượng, nhằm tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp và hộ nghèo làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất, hằng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức điều tra, khảo sát giá đất trên thị trường để xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất, trình các sở, ngành của tỉnh thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến. Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất. Vì vậy, Hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành là đúng quy định, phù hợp với giá thị trường và mặt bằng chung cũng như giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường.

16. Cử tri Trần Thị Kim Cúc, tổ dân phố 1, phường Ngô Mây kiến nghị: Đối với chức danh Chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã đã có chế độ lương hưu thì được nhận phụ cấp cao hơn Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã không có lương hưu. Cụ thể: Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã đã có lương hưu thì được nhận phụ cấp bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở (*quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội*). Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã không có lương hưu thì chỉ được nhận mức phụ cấp 0,9 lần mức tiền lương cơ sở (*tại mục a, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố*). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung trên.

Trả lời:

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn bản số 95/HĐND-CTHĐ ngày 20 tháng 9 năm 2019 yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ sớm xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết mới để thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đồng thời, trong quá trình tham mưu lưu ý đến kiến nghị liên quan đến chế độ phụ cấp chức danh Chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã có chế độ lương và không có chế độ lương hưu như phản ánh của cử tri để sửa đổi, thay thế quy định cho phù hợp với các quy định hiện hành, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

17. Cử tri Trần Quốc Tụy, tổ dân phố 3, phường Trần Hưng Đạo kiến nghị: Hiện nay, chế độ chính sách đối với các Hội quần chúng cùng thực hiện công tác xã hội như nhau nhưng mức phụ cấp có sự chênh lệch, chưa công bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét nội dung này.

Trả lời:

Hiện nay, chế độ chính sách đối với các Hội được thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ⁽¹⁷⁾ và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội. Theo đó Trung ương quy định:

- Đối với người đã nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Trung ương chỉ quy định mức thù lao tối đa chi trả cho các chức danh này⁽¹⁸⁾; căn cứ mức thù lao tối đa, các Hội quy định cụ thể mức thù lao hằng tháng đảm bảo tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội (*Khoản 2 Điều 2, Quyết định 30/2011/QĐ-TTg*).

- Chế độ, chính sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-BNV thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan”.

Như vậy, chế độ thù lao (phụ cấp) của người đứng đầu các hội và người hoạt động trong các Hội do các hội tự quyết định, thỏa thuận. Trừ các đối tượng được xác định theo các chức danh không chuyên trách cấp xã gồm (*Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Nông dân xã, Hội Cựu chiến binh xã, Hội người cao tuổi xã, Hội Chữ thập đỏ xã*) thì hiện nay được chi trả chế độ phụ cấp theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

18. Cử tri Trần Thị Hải, tổ dân phố 7, phường Thắng Lợi kiến nghị: Trước đây, các chức danh Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân

¹⁷ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

¹⁸ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh không quá 5 lần mức lương cơ sở; hội hoạt động cấp huyện không quá 3,2 lần mức lương cơ sở; hội hoạt động trong phạm vi cấp xã không quá 1,5 lần mức lương cơ sở.

chất độc da cam của xã, phường đều có phụ cấp. Hiện tại, thực hiện theo quy định mới thì không còn phụ cấp chức danh Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam của xã, phường. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiên nghị Trung ương xem xét, giải quyết chế độ phụ cấp hàng tháng để các Hội đặc thù xã, phường hoạt động hiệu quả hơn.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ (*Nội dung kiến nghị này tương tự như ý kiến kiến nghị của cử tri Trần Thị Kim Cúc, tổ dân phố 1, phường Ngô Mây kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Câu 16 nêu trên*).

II. HUYỆN ĐẮK HÀ

19. Cử tri Y Gái, thôn Đăk Kơ Ne, xã Đăk Long và cử tri Nguyễn Phúc Đoàn-Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi kiến nghị: Tỉnh lộ 677 qua địa bàn xã Đăk Long và xã Đăk Pxi, một số đoạn trước nhà dân không có mương thoát nước hai bên đường, dẫn đến tình trạng mùa mưa nước chảy tràn vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, có giải pháp làm mương thoát nước ở những đoạn đường trên.

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra cụ thể và sẽ triển khai đào một số vị trí có thể đào được rãnh thoát nước trong quý III năm 2019. Đối với các vị trí không đào được rãnh, cần bố trí kinh phí lớn để bổ sung cống thoát nước, rãnh kín, Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện khi đảm bảo nguồn kinh phí.

20. Cử tri Vũ Văn Dụng, thôn 1, xã Đăk Mar kiến nghị: Hiện nay, mố chân cầu bắt qua kênh Bắc thuộc xóm 5, thôn 1 qua thôn 2, xã Đăk Mar do Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quản lý đã bị hư hỏng, gây mất an toàn cho nhân dân khi đi lại. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, sửa chữa kịp thời.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế theo ý kiến cử tri Vũ Văn Dụng, thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà là cầu qua kênh chính Bắc hồ chứa Đăk Uy hiện tại do nước mưa làm xói lở đất giữa mố cầu và đường khoảng 3m³, một số tấm đan bị bong tróc. Hiện tại Ban Quản lý Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã tổ chức đắp đất tạm để đảm bảo giao thông đi lại của người dân và đưa vào kế hoạch sửa chữa hoàn thành vào quý IV năm 2019.

21. Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọc kiến nghị: Tuyến kênh thủy lợi N1 trên địa bàn xã Đăk Ngọc được đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng năm 2011. Hiện nay, hầu hết đã bị xuống cấp (*đáy mương bị bong tróc, tường mương bị mất chân do nước làm xói mòn*), một số đoạn bị sập đổ (*trước cổng công ty TNHH MTV 704, Trạm Biến áp 110kv đường dây nhánh rẽ và trước*

nhà ông Hà Xuân Huân, thôn Đăk Lộc). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, sửa chữa, khắc phục.

Trả lời:

Qua kiểm tra kênh N1 theo ý kiến cử tri xã Đăk Ngọc thì kênh trên có 1 số đoạn bị hư hỏng, xuống cấp do mưa lớn gây ra, tuy nhiên hiện nay kênh vẫn đảm bảo dẫn nước phục vụ tưới. Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đưa vào kế hoạch và tiến hành sửa chữa hoàn thành trong quý VI năm 2019.

III. HUYỆN ĐĂK TÔ

22. Cử tri Nguyễn Văn Hậu, khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Hiện nay, trên sông Đăk Pờ Xi, đoạn qua địa bàn huyện Đăk Hà và xã Diên Bình của huyện Đăk Tô có tới 05 dự án thủy điện, trong đó có 3 dự án thủy điện đã hoạt động và 2 dự án thủy điện đang thi công.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc xây dựng 05 dự án thủy điện với khoảng cách chưa tới 15 km trên một con sông như vậy có đảm bảo điều kiện về môi trường và quy hoạch theo quy định không.

- Hiện nay, do các thủy điện liên tục tích nước, xả nước đã ảnh hưởng và làm thiệt hại không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân ở vùng hạ lưu của các thủy điện này, như: thiếu nước tưới tiêu khi thủy điện tích nước, nguồn nước bị ô nhiễm bùn đất khi thủy điện xả nước dẫn đến không thể lấy nước tưới tiêu, sinh hoạt được...Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên nên điều tiết nước cho phù hợp trong quá trình tích, xả nước; đồng thời phải thông báo lịch tích, xả nước cụ thể cho người dân biết; có biện pháp khắc phục ô nhiễm bùn đất như đã nêu trên.

Trả lời:

Căn cứ quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn Kon Tum đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các Quyết định: số 1543/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007, số 533/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; số 1773/QĐ-BCT ngày 18 tháng 5 năm 2017, số 2954/QĐ-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 và số 1354/QĐ-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương. Trong đó, có 05 công trình thủy điện trên sông Đăk Pxi đoạn thuộc địa bàn huyện Đăk Hà và xã Diên Bình, huyện Đăk Tô⁽¹⁹⁾. Trong quá trình lập thủ tục đầu tư dự án, các chủ đầu tư đã lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo quy định để triển khai thực hiện. Vì vậy các dự án trên đảm bảo điều kiện về môi trường và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với các nhà máy thủy điện (*Đăk Psi 5, Đăk Psi bậc 1, Đăk Psi bậc 2*) đã đưa vào vận hành khai thác, quá trình vận hành thực hiện theo Quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (*tại Quyết định: số 11571/QĐ-CBT ngày 27 tháng 10 năm 2015, số 3954/QĐ-BCT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công*

¹⁹ Gồm 03 công trình thủy điện đang vận hành (*Đăk Psi 5, Đăk Psi bậc 1, Đăk Psi bậc 2*) và 02 công trình thủy điện Đăk Trưa 1, Đăk Trưa 2 nằm trên suối Đăk Trưa - Nhánh cấp 1 của sông Đăk Pxi đang triển khai thi công

Thương) và có trách nhiệm thực hiện duy trì dòng chảy tối thiểu được cấp có thẩm quyền cho phép, cụ thể: Thủy điện Đăk Psi 5 không nhỏ hơn 3m³/s, thủy điện Đăk Psi bậc 2 không nhỏ hơn 3,1m³/s, (*thủy điện Đăk Psi bậc 1 có trách nhiệm vận hành đảm bảo cung cấp nước để thủy điện Đăk Psi bậc 2 duy trì dòng chảy tối thiểu không nhỏ hơn 3,1m³/s, trên đoạn sông từ nhà máy thủy điện bậc 2 đến thủy điện Đăk Psi 5*). Việc duy trì dòng chảy tối thiểu đảm bảo theo Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Ngoài ra, hàng năm các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện phải lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa, tổ chức thông báo đến Ủy ban nhân dân các cấp nơi có hồ chứa và vùng hạ lưu hồ chứa để phối hợp theo dõi, quản lý và thực hiện theo quy định đảm bảo ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân ở vùng hạ lưu của các thủy điện này.

IV. HUYỆN NGỌC HỒI

23. Cử tri Y Hzin, Thôn Long Zôn, xã Đăk Ang kiến nghị: Đoạn đường từ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi đến xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (*Sở Giao thông vận tải quản lý*) hiện nay đã hư hỏng nặng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, tu sửa nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân đi lại thuận lợi.

Trả lời:

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải được giao quản lý đoạn đường từ Đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang dài 1km (*từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu giàn Beiley*); Riêng đoạn đường từ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi đến xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô do Ủy ban nhân dân các huyện Ngọc Hồi và Đăk Tô quản lý, sử dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương liên quan kiểm tra, có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

24. Cử tri thôn Nông Nhày I và thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục kiến nghị: Đoạn đường Hồ Chí Minh (*gần cây xăng Hương Sơn*) vào mùa mưa hay ngập úng gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với cấp có thẩm quyền kiểm tra, sớm sửa chữa, làm cống thoát nước để không bị ngập úng và thuận tiện cho người dân đi lại.

Trả lời:

Đoạn tuyến từ Km1471+400-Km1471+700 (*trái tuyến*) đường Hồ Chí Minh qua huyện Ngọc Hồi thường xuyên bị đọng nước. Nguyên nhân do khu vực phía hạ lưu bên trái tuyến các cửa xả nước bị san lấp mặt bằng toàn bộ làm nhà ở, thu hẹp dòng chảy; mặt khác tại hạ lưu thoát nước các cống Km1471+406 và cống Km1471+613 cũng bị người dân san lấp mặt bằng xây nhà ở (*có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện cấp*), giải pháp xử lý là xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc đoạn Km1471+400-Km1471+700 (*bên trái tuyến*), kết hợp gia cố lề bằng bê tông xi măng. Hiện nay Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đoạn tuyến nêu trên đã được Cục quản lý đường bộ III phê duyệt và đang tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị nhà thầu triển khai thi công trong thời gian tới.

V. HUYỆN TU MƠ RÔNG

25. Cử tri thôn Ba Ham, Long Tum, Đăk Riếp 1, Đăk Riếp 2, Lê Văng, xã Đăk Na kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khảo sát, sớm làm cầu bê tông kiên cố qua suối Đăk Na để nhân dân vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Hiện nay, ngầm đã hư hỏng nặng, kinh phí khắc phục lớn nên huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Na không có khả năng thực hiện.

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường kiểm tra, trước mắt cấm biển báo an toàn giao thông hai đầu để cảnh báo cho người và phương tiện giao thông được biết. Về lâu dài, Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để sớm có chủ trương thực hiện vấn đề này

26. Cử tri thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đo đạc lắp lan can phía taluy âm đoạn đường đèo đổ xuống đầu thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, vì đoạn đường đèo này có độ dốc lớn, cua gấp nguy hiểm cho các phương tiện đi qua và những hộ dân ở hai bên đường.

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra đoạn tuyến này, có giải pháp xử lý tạm thời; đồng thời đề xuất phương án khắc phục sẽ triển khai sửa chữa khi đảm bảo nguồn kinh phí.

VI. HUYỆN KON PLÔNG

27. Cử tri xã Đăk Rìng kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường tránh số 1 Dự án thủy điện Đăk Đrinh do Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh (Công ty DHC) đầu tư đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, về mùa mưa lũ thường xuyên sạt lở gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh khẩn trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp để thuận tiện, an toàn cho nhân dân đi lại.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã có nhiều văn bản nhắc nhở⁽²⁰⁾; tuy nhiên, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh chưa sửa chữa, khắc phục. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp tục có văn bản đôn đốc nhắc nhở Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh triển khai thực hiện và sớm bàn giao cho huyện quản lý.

VII. HUYỆN SA THẦY

28. Cử tri thị trấn Sa Thầy kiến nghị: Hiện tại, nhà ở bán trú của học sinh trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp, nguy cơ sập đổ trong mùa mưa lũ tới, nếu không khắc phục, sửa chữa kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng giáo viên, học sinh của trường. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, có biện pháp khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2019.

⁽²⁰⁾ Văn bản số 223/UBND-KTHT ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông

Trả lời:

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, nhà trường đã mời Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đánh giá hiện trạng khu nhà ở bán trú tại trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy. Qua kiểm tra, khu nhà ở bán trú tại trường gồm 07 phòng với diện tích 192 m² được tiếp quản một phần cơ sở vật chất và tài sản của Công ty Lương thực (cũ) của huyện Sa Thầy để lại từ năm 1992, nay đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp và có nguy cơ sập đổ. Hiện nay, nhà trường đã không bố trí cho học sinh và giáo viên ở khu nội trú này và đã có văn bản xin tháo dỡ vì công trình hết hạn sử dụng và nhà trường không còn nhu cầu sử dụng. Căn cứ theo quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tại Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cho trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Sa Thầy tháo dỡ khu nhà ở bán trú cho học sinh theo đúng quy định thanh lý tài sản của Nhà nước.

29. Cử tri xã Mô Rai kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại xã Mô Rai để phục vụ công tác quản lý của địa phương.

Trả lời

Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn các huyện Ia H'Drai, với tổng kinh phí 18,252 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ⁽²¹⁾. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương chưa được bố trí và nguồn thu từ tiền sử dụng đất của địa phương để phục vụ cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn hạn chế, nên đến nay chưa triển khai được dự án. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề nghị các Bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện Dự án. Sau khi trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại xã Mô Rai để phục vụ công tác quản lý của địa phương.

VIII. HUYỆN IA H'DRAI

30. Cử tri Thôn 3, xã Ia Dom (Làng Thanh niên lập nghiệp) kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, làm rõ và thu hồi toàn bộ diện tích đất sản xuất chưa thực hiện liên kết trồng cao su còn lại của Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ dân nguyên là hội viên Thanh niên xung phong. Vì hiện nay, đời sống của các hộ dân này rất khó khăn, không có đất sản xuất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu chăm

⁽²¹⁾ Tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện IaH'Drai.

dứt công tác liên doanh trồng cây cao su Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mo Rai, tỉnh Kon Tum trong đó có phần diện tích đất chưa sử dụng khoảng 488,36 ha. Diện tích này dự kiến giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai quản lý và sử dụng theo quy định⁽²²⁾. Sau khi có ý kiến tham mưu của các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

31. Cử tri Thôn 3, xã Ia Dom (Làng Thanh niên lập nghiệp) kiến nghị: Hiện nay, tại điểm dân cư số 2 (*sát đường tuần tra biên giới*) thuộc xã Ia Dom có khoảng 86 hộ dân chưa có điện lưới sinh hoạt. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống điện để giải quyết khó khăn về đời sống cho nhân dân.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai, Công ty Điện lực Kon Tum thống nhất đưa vào danh mục Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2020 (*Dự án Cấp điện nông thôn*)⁽²³⁾, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, các Bộ, ngành Trung ương chưa bố trí vốn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nên chưa thể đầu tư xây dựng lưới điện. Trước mắt, để cung cấp điện cho các hộ dân, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân làm việc với Công ty Điện lực Kon Tum để có giải pháp đầu tư cấp điện cho các hộ dân. Khi Trung ương bố trí nguồn vốn, sẽ thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện cung cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai.

PHẦN II CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỶ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

A. KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

I. HUYỆN ĐẮK TÔ

32. Cử tri Phạm Như Chiến, thôn 4, xã Tân Cảnh kiến nghị: Công trình đập thủy lợi Đăk Rơ Nga được tỉnh đầu tư đã 12 năm nhưng đến nay vẫn chưa cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn xã. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định trách nhiệm và đánh giá hiệu quả công trình; trả lời cụ thể cho cử tri biết khi nào công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng? Một số hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng, nhất là các hệ thống kênh mương thủy lợi do thời gian thi công kéo dài qua nhiều năm... đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, gây lãng phí ngân sách nhà nước⁽²⁴⁾.

⁽²²⁾ Tại văn bản số 2309/VP-NNTN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tham mưu nội dung đề nghị của Tỉnh đoàn xin chấm dứt công tác liên kết trồng cao su

⁽²³⁾ Khối lượng đầu tư xây dựng gồm: Đường dây hạ thế 2,7km, 01 trạm biến áp, lắp đặt công tơ cho khoảng 150 hộ dân, vốn đầu tư khoảng 4.468 triệu đồng.

⁽²⁴⁾ Cử tri đã kiến nghị từ nhiệm kỳ 2011-2016 và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trả lời:

- Hạng mục công trình đầu mối thủy lợi Đăk Ron Ga đã được bàn giao cho Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đưa vào sử dụng vào năm 2017, đến nay hạng mục đầu mối đã tiến hành tích nước qua nhiều năm và phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân 2017-2018 với tổng diện tích 116,62 ha cà phê (trong đó cấp nước tưới cho 25ha cà phê xã Tân Cảnh và 91,62 ha cà phê xã Ngọc Tú) và phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân 2018-2019 với tổng diện tích 144,12 ha cà phê (trong đó cấp nước tưới cho 52,5ha cà phê xã Tân Cảnh và 91,62 ha cà phê xã Ngọc Tú)⁽²⁵⁾.

- Hạng mục kênh chính, công trình trên kênh chính; kênh cấp 1 và công trình trên kênh cấp 1, hiện nay đã được đầu tư kiên cố hóa và đang hoàn thiện các thủ tục để đưa công trình vào bàn giao sử dụng trong năm 2019 để đảm bảo phục vụ tưới theo yêu cầu của nhân dân. Hiện tại, hệ thống kênh mương thủy lợi Đăk Ron Ga đã dẫn nước phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân 2018-2019 với tổng diện tích 37,72,12 ha cà phê xã Tân Cảnh⁽²⁶⁾.

- Đối với một số hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng, nhất là các hệ thống kênh mương thủy lợi do thời gian thi công kéo dài qua nhiều năm, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép xử lý tình trạng bồi lấp, hư hỏng một số đoạn kênh thuộc công trình hồ chứa nước Đăk Ron Ga tại Văn bản số 2014/UBND-NNNT ngày 05 tháng 8 năm 2019. Đến nay, Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế xử lý các hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng, nhất là các hệ thống kênh mương thủy lợi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sẽ tiến hành thi công, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2019 để đảm bảo phục vụ cung cấp nước sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

33. Cử tri Nguyễn Xuân Thịnh-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu trả lời cụ thể cho cử tri biết thời gian nào hỗ trợ bồi thường đối với những hộ dân bị ảnh hưởng (*mất nhà*) do thi công đường Hồ Chí Minh (*đoạn qua huyện Đăk Tô*) để cử tri không tiếp tục kiến nghị nữa⁽²⁷⁾.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri nêu trên tương tự như ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Minh Thủy, thôn 1A, xã Đăk La, huyện Đăk Hà đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời, giải quyết tại câu 3 phần I báo cáo này.

34. Cử tri Bùi Đăk, thôn 2, xã Kon Đào kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa Quốc Lộ 40B, đầu tư đồng bộ hệ thống cống rãnh, vỉa hè tại các khu vực dân cư, nhất là đoạn từ khối 2, thị trấn Đăk Tô đến xã Đăk Trăm. Hiện nay, đường rất hẹp, hệ thống cống rãnh, mương thoát nước không đồng bộ (*noi có, noi*

⁽²⁵⁾ Theo số liệu ký hợp đồng dùng nước của Trạm quản lý thủy nông huyện Đăk Tô cung cấp.

⁽²⁶⁾ Theo số liệu ký hợp đồng dùng nước của Trạm quản lý thủy nông huyện Đăk Tô cung cấp.

⁽²⁷⁾ Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 4 và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI.

không...), một số đoạn đường đã bị hư hỏng, không có vỉa hè cho người đi bộ nên ảnh hưởng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông, đặc biệt là người dân sống dọc hai bên đường và các em học sinh đi học⁽²⁸⁾...

Trả lời:

Rãnh thoát nước dọc của Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Đăk Trăm đã có trong Kế hoạch Bảo trì đường bộ năm 2019. Do Quốc lộ 40B chưa hoàn thành thủ tục điều chuyển tài sản từ địa phương lên Trung ương nên chưa triển khai thực hiện. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn tất thủ tục điều chuyển tài sản của Quốc lộ 40B từ địa phương lên trung ương, làm cơ sở bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2019. Việc đầu tư vỉa hè tại các khu vực dân cư, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với chính quyền địa phương liên quan để triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn

II. THÀNH PHỐ KON TUM

35. Cử tri A Leoh, thôn Kon Rơ Lang, xã Đăk Blà kiến nghị: Quốc lộ 24 cũ (*đoạn từ thôn Kon Hring đến thôn Kon Gur*), hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng, nhất là vị trí cầu giáp ranh giữa thôn Kon Kơ Păt và thôn Kon Hring đã sạt lở hàm ếch vào sâu dưới lòng đường. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, sớm đầu tư sửa chữa để đảm bảo việc lưu thông, đi lại của nhân dân⁽²⁹⁾.

Trả lời:

Quốc lộ 24 đoạn qua xã Đăk Bla đã được đầu tư xây dựng mới (*đường đô thị*), trong quá trình triển khai xây dựng, một số đoạn tuyến không đi theo hướng tuyến cũ. Đến nay Quốc lộ 24 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (*các đoạn tuyến cũ đang làm thủ tục bàn giao lại cho địa phương quản lý*). Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra đoạn (*từ thôn Kon Hring đến thôn Kon Gur*) Quốc lộ 24 cũ và đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường sửa chữa đảm bảo giao thông.

36. Cử tri xã Hòa Bình kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra việc Công ty Trường Long nổ mìn quá lớn, gây hư hỏng nhà cửa, giếng nước của một số hộ dân trong xã (*khoảng 10 hộ*). Cử tri đã kiến nghị nhiều lần về vấn đề này nhưng Công ty Trường Long chưa khắc phục triệt để⁽³⁰⁾.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương⁽³¹⁾ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tổ chức kiểm tra việc nổ mìn theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra tại mỏ đá nêu trên là do Công ty cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng⁽³²⁾ và Công

(28) Cử tri kiến nghị sau Kỳ họp thứ 6, trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI.

(29) Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI.

(30) Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XI.

(31) Công văn số 2256/VP-HTKH ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

(32) Theo Giấy phép sử dụng VLNCN số 445/GP-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp và Giấy phép sử dụng VLNCN số 31/GP-SCT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Sở Công Thương cấp (sau khi Giấy phép số 445/GP-UBND hết hạn).

ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum⁽³³⁾ thực hiện; liên ngành đã yêu cầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum thực hiện việc giám sát ảnh hưởng nổ mìn theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 24, mục 5 của quy chuẩn 02:2008/BCT-Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp trước sự chứng kiến, giám sát của chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành và đại diện các hộ dân trong thôn liên quan để có cơ sở xác định việc nổ mìn khai thác đá có gây ra ảnh hưởng làm nứt nhà dân và sạt lở giếng hay không. Sau khi công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum tổ chức thực hiện việc nổ mìn giám sát và đo kiểm chất lượng kết cấu xây dựng công trình của các hộ dân, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định và có kết luận việc nổ mìn khai thác đá có ảnh hưởng đến các công trình nhà, giếng nước của dân trong khu vực hay không, trên cơ sở đó thông tin để cử tri biết.

37. Cử tri phường Thống Nhất kiến nghị:

(i) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại giá đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi tại khu vực làng Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất là 42.500 đồng/m². Với mức giá này nhân dân không đồng ý⁽³⁴⁾.

(ii) Đề nghị tỉnh khi thực hiện quy hoạch, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng phải gắn với quy hoạch quỹ đất tái định cư và tái định canh (*đất sản xuất*) cho nhân dân trong vùng bị quy hoạch, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số bị thu hồi đất⁽³⁵⁾.

Trả lời:

(i) Khi thực hiện dự án trên địa bàn phường Thống nhất, thành phố Kon Tum, việc bồi thường phải thực hiện định giá đất cụ thể tại thời điểm khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định, giá đất cụ thể do đơn vị tư vấn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện khảo sát giá thị trường, xây dựng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường thực hiện dự án trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để áp dụng thực hiện bồi thường. Vì vậy, giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thực hiện dự án tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum là sát với giá đất thị trường tại thời điểm thu hồi đất.

(ii) Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đang triển khai nhiều dự án lớn tại thành phố Kon Tum, trong đó có các dự án triển khai tại khu vực phường Thống nhất (*Khu quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh*) và khu vực phường Quang Trung (*khu vực Ngục Kon Tum*); do đó, để giải quyết nhu cầu đất sản xuất, tái định canh, tái định cư cho nhân dân trong vùng dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản⁽³⁶⁾ giao cho Trung tâm phát triển quy đất tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí đất

⁽³³⁾ Theo Giấy phép sử dụng VLNCN số 326/GP-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh cấp.

⁽³⁴⁾ Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽³⁵⁾ Cử tri kiến nghị sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽³⁶⁾ Thông báo số 299/TB-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hoà tại buổi làm việc đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng trên địa bàn thành phố Kon Tum.

xây dựng khu tái định canh, tái định cư. Hiện nay, các ngành, địa phương đang tổ chức khảo sát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG

38. Cử tri các xã: Đăk Dục, Đăk Kan, Đăk Nông của huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Việc dừng chi trả chế độ phụ cấp đối với Công an viên ở thôn làng theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các nghị quyết và nội dung các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh trật tự thôn, làng, đặc biệt là các thôn, làng vùng biên giới, vùng trọng điểm an ninh chính trị. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hướng dẫn việc triển khai thực hiện khi chấm dứt chi trả phụ cấp cho lực lượng này; có chính sách hỗ trợ cho lực lượng bảo đảm trật tự an ninh thôn, làng trong tình hình hiện nay.

Trả lời:

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 2337/UBND-KTTH báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất về việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (*trong đó nội dung về chế độ đối với Công an viên ở thôn*)

Tại Văn bản số 95/HĐND-CTHĐ ngày 20 tháng 9 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (*trong đó có chức danh công an viên ở thôn*) tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết nêu trên của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi được sửa đổi, bổ sung.

C. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

I. THÀNH PHỐ KON TUM

39. Cử tri Đặng Đức Linh, tổ 2, phường Ngô Mây kiến nghị: Lưu lượng giao thông trên Tỉnh lộ 675 ngày càng tăng. Nhưng hiện nay tỉnh lộ này đã xuống cấp, hai bên đường không có rãnh thoát nước dọc, mưa tràn nước ra đường và vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đầu tư, tu sửa, mở rộng tuyến đường này.

Trả lời:

Tỉnh lộ 675 đoạn qua phường Ngô Mây được đầu tư xây dựng năm 2004. Hàng năm Sở Giao thông vận tải vẫn bố trí nguồn kinh phí bảo dưỡng thường

xuyên đẽ vá ổ gà, phát quang, vét rãnh... đảm bảo giao thông. Hiện nay đoạn tuyến này dân cư xây dựng nhà dọc 2 bên đường nhiều ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của nền, mặt đường. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai thực hiện khi bố trí được nguồn vốn

40. Cử tri A Hlút, phường Quang Trung kiến nghị: Hiện nay, tỉnh đang đầu tư xây dựng nhiều dự án tại khu vực Ngục Kon Tum; có kế hoạch thu hồi đất; nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhưng mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tìm đất (*là đất phù sa như đất tại khu vực Ngục Kon Tum*) và gần trung tâm thành phố để cấp cho Nhân dân có đất bị thu hồi.

Trả lời:

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đang triển khai nhiều dự án lớn tại thành phố Kon Tum, trong đó có các dự án triển khai tại khu vực phường Quang Trung (*khu vực Ngục Kon Tum*), do đó để giải quyết nhu cầu đất sản xuất, tái định canh, tái định cư cho nhân dân trong vùng dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản⁽³⁷⁾ giao cho Trung tâm phát triển quy đất tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí đất xây dựng khu tái định canh, tái định cư. Hiện nay, các ngành, địa phương đang tổ chức khảo sát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

41. Cử tri Chu Đình Dương, tổ dân phố 6, phường Thắng Lợi kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin cho cử tri biết quy trình, thời gian triển khai Dự án quy hoạch đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao tại xã Đăk Rơ Wa để nhân dân ổn định đời sống.

Trả lời:

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - Đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum thuộc dự án đầu tư công. Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư (*Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2018*) và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai chủ trương đầu tư (*Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018*) và phê duyệt dự án đầu tư, với mục tiêu đầu tư là tạo quỹ đất sạch, tập trung, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đến đầu tư dự án.

Quy trình, thời gian thực hiện dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật hiện hành. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện dự án (*trong đó có việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng*), đề nghị cử tri quan tâm phối hợp để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

42. Cử tri phường Thống Nhất kiến nghị: Hiện nay, dân số ở làng Kon Tum Kơ Nâm tăng, nhưng diện tích đất ở thiếu, diện tích đất nông nghiệp còn nhiều.

⁽³⁷⁾ Thông báo số 299/TB-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hoà tại buổi làm việc đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng trên địa bàn thành phố Kon Tum

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm sớm thực hiện quy hoạch một khu đất nông nghiệp tại làng làm đất ở để nhân dân trong làng có đất ở và giãn dân.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn phường Thông Nhất nói chung và thôn Kon Tum Kơ Nâm nói riêng cơ bản đã được lập quy hoạch đô thị (*quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết*), trong đó có định hướng quy hoạch đất ở. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng hiện hành; tuân thủ theo quy hoạch được duyệt và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3010/UBND-HTKT ngày 07 tháng 11 năm 2017 về việc quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng khu vực dọc hai bên bờ sông Đăk Bla. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có trách nhiệm theo dõi xem xét giải quyết theo quy định hoặc tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét (*đối với đất ở dân cư phát triển mới*).

43. Cử tri Nguyễn Ngọc Chất, tổ dân phố 10, phường Duy Tân kiến nghị: Hiện nay, người cao tuổi khi lấy thuốc định kỳ vướng nhiều thủ tục giấy tờ làm mất thời gian. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Y tế: Để được cấp thuốc người bệnh phải được khám, chẩn đoán, trên cơ sở kết quả khám theo quy định. Đối với những trường hợp người mắc bệnh mãn tính cũng phải tuân thủ quy trình nêu trên, thủ tục khám lại để cấp phát thuốc không mất nhiều thời gian cho người bệnh, phụ thuộc vào số lượng người khám tại cơ sở y tế (nếu đông phải xếp hàng theo thứ tự). Đối với người cao tuổi là đối tượng được ưu tiên trong khám chữa bệnh, các cơ sở khám bệnh tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình khám chữa bệnh.

Trường hợp người bệnh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện tuyến tỉnh sẽ phải có giấy chuyển tuyến, đối với người mắc bệnh mãn tính sử dụng các loại thuốc vượt quá khả năng cung cấp của Trạm Y tế cũng sẽ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị, khi đó cũng phải tuân thủ quy trình, thủ tục khám chữa bệnh. Trường hợp người cao tuổi đi khám tại Trung tâm Y tế các huyện hay Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thủ tục rất đơn giản, do chính sách thông tuyến trong KCB bảo hiểm y tế, không phải giấy giới thiệu, giấy chuyển tuyến⁽³⁸⁾.

II. HUYỆN ĐĂK HÀ

44. Cử tri Phạm Văn Trụ - Chủ tịch UBND xã Đăk Mar kiến nghị:

(i) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai thực hiện Nghị định số

⁽³⁸⁾ Từ năm 2018, ngành Y tế đã triển khai xây dựng các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn về quản lý, điều trị và dự phòng các bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình, với các biện pháp nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang bị thêm các trang thiết bị y tế, đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên y tế... để thực hiện việc quản lý, điều trị và dự phòng các bệnh không lây nhiễm. Người cao tuổi mắc bệnh không lây nhiễm sẽ được quản lý, điều trị tại Trạm Y tế, được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và cấp phát thuốc định kỳ, thủ tục trong khám chữa bệnh, cấp phát thuốc đơn giản rất nhiều.

34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để Ủy ban nhân dân xã có cơ sở pháp lý thực hiện.

(ii) Theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thì đối với những xã đạt nông thôn mới không được hưởng tiền tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư. Do vậy, khi cần đầu tư công trình cấp thiết thì xã không có nguồn vốn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết này.

Trả lời:

(i) Tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên hiện nay các Bộ ngành Trung ương (*Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính*) chưa hướng dẫn thực hiện các quy định có liên quan theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân. Vì vậy sau khi có hướng dẫn của Bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo các quy định.

(ii) Theo điểm b, mục 2, phần II của Phụ lục sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định: Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất không gắn với đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng (*sau khi trừ đi chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng*) do cấp huyện thực hiện trên địa bàn các phường, thị trấn và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để điều tiết cho ngân sách cấp xã (*để duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn*) với tỷ lệ là 10%, nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 05 tỷ đồng/năm. Như vậy, theo quy định những xã đã được công nhận xã nông thôn mới vẫn được hưởng tiền tạo vốn quỹ đất để đầu tư theo mức quy định trên.

Theo quy định của Trung ương, đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phần đầu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của Trung ương, tỉnh đã ban hành, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều chỉnh tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất, giao đất, thu tiền sử dụng đất (*sau khi hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng*) trên địa bàn xã cho ngân sách cấp xã theo tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách theo giai đoạn tiếp theo.

III. HUYỆN ĐẮK TÔ

45. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc, thôn 2, xã Diên Bình kiến nghị: Công ty Trường Long khi thi công đường Hồ Chí Minh đã vận chuyển đất đi qua đường vào khu sản xuất thuộc thôn 3, xã Diên Bình đã làm con đường này hư hỏng, lầy lội, khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh

chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty Trường Long sửa chữa, trả lại hiện trạng ban đầu của đường đi khu sản xuất để thuận tiện cho người dân khi lưu thông.

Trả lời:

Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn quan xã Diên Bình, huyện Đắk Tô) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2018 đến nay và đơn vị thi công không còn sử dụng đoạn tuyến trên, theo báo cáo của Sở Giao thông trong thời gian qua mưa nhiều người dân vận chuyển nông sản đã làm con đường này hư hỏng, lầy lội, khó khăn như kiến nghị của cử tri. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô có giải pháp xử lý tình trạng sinh lầy đảm bảo thuận lợi cho người dân đi lại trong thời gian tới.

46. Cử tri Nguyễn Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Tô kiến nghị:

(i) Hiện nay, có nhiều trạm thu, phát sóng của các nhà mạng viễn thông như: Viettel, Vinaphone... xây dựng nằm trong khu dân cư đã gây tâm lý lo sợ (*vào mùa mưa, bão*) và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khi quy hoạch, xây dựng các trạm thu, phát sóng nên quy hoạch ngoài khu dân cư để khỏi ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống, sinh hoạt của người dân.

(ii) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư các hạng mục đồng bộ và tương xứng với Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử cấp Quốc gia Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.

Trả lời:

(i) Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động⁽³⁹⁾, trong đó có nội dung quy hoạch về xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) và đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn quản lý các hoạt động xây dựng trạm BTS phải tuân thủ Quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với các trạm BTS xây dựng trước khi Quy hoạch được ban hành mà chưa phù hợp Quy hoạch phải thực hiện chuyển đổi hoặc di dời theo quy định (*thời hạn để các doanh nghiệp chuyển đổi hoặc di dời đến năm 2020*). Các trạm BTS xây dựng trong khu vực đô thị thuộc loại phải xin cấp giấy phép xây dựng (*Công trình này phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận*)⁽⁴⁰⁾ và khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu về thiết kế-kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Mặt khác hiện nay chưa có văn bản nào quy định cấm xây dựng các trạm BTS trong khu vực dân cư. Nếu các trạm BTS đều xây dựng ngoài khu vực dân cư sẽ không đảm bảo được việc phủ sóng thông tin di động đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân và chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền (*sẽ*

(39) Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 –2020, định hướng đến năm 2025.

(40) Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

có vùng không có sóng hoặc có vùng sóng yếu dẫn đến chất lượng dịch vụ viễn thông không đảm bảo). Bên cạnh đó, hiện nay xu hướng phát triển hạ tầng di động công nghệ 5G đặt ra yêu cầu phải tăng thêm các trạm BTS (*như vậy mật độ xây dựng trạm BTS dày đặc hơn công nghệ 3G, 4G*) nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật viễn thông phục vụ việc xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, khai thác ưu điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, hằng năm, giao Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục rà soát Quy hoạch đã phê duyệt, đề xuất các vị trí trạm BTS không phù hợp quy định, không đảm bảo an toàn di dời hoặc chuyển đổi để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị người dân phối hợp phản ánh với chính quyền địa phương các công trình viễn thông có dấu hiệu xuống cấp để kịp thời giải quyết.

(ii) Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 2499/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh. Ngay khi được xếp hạng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 528/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Dự án Chông xuống cấp, tu bổ Di tích lịch sử Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, với tổng kinh phí 2,7 tỷ từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu chông xuống cấp, tu bổ di tích năm 2018. Nội dung quy mô đầu tư chủ yếu là đầu tư cải tạo, sửa chữa Di tích lịch sử Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh với các hạng mục chính⁽⁴¹⁾; công trình đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 26 tháng 12 năm 2018. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan của huyện Đắk Tô tiếp tục tham mưu định hướng, nghiên cứu, đầu tư, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tương xứng với ý nghĩa, tiềm năng của Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.

IV. HUYỆN NGỌC HỒI

47. Cử tri Phạm Văn Vương, Tổ dân phố 6 kiến nghị: Quốc lộ 14C, đoạn qua thị trấn Plei Kần (*đường Trần Hưng Đạo, từ ngã tư thị trấn đến đoạn đường rẽ vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi*) thường xuyên ngập, đọng nước vào mùa mưa, gây hư hỏng mặt đường. Nguyên nhân là do người dân làm nhà đổ đất lấp mương thoát nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm theo qui định; sửa chữa, nạo vét mương thoát nước trên đoạn đường này, đồng thời sớm có kế hoạch mở rộng đoạn đường qua thị trấn theo qui hoạch Quốc lộ 14C.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Plei Kần kiểm tra hiện trường xác nhận không còn tình trạng mặt đường đọng nước, ổ gà, hệ thống thoát nước dọc được khơi thông, đảm bảo giao thông. Trong thời gian tới, các đơn vị quản lý

⁽⁴¹⁾ nhà bia; nhà trưng bày; hồ bom; sân đường nội bộ; bãi đậu xe; cổng tường rào song sắt, tường rào xây; nhà trực và bán đồ lưu niệm; nhà vệ sinh; giếng khoan; hệ thống điện, nước hoàn chỉnh; thiết bị Sa bàn

đường sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang theo quy định; việc mở rộng đoạn đường qua thị trấn theo quy hoạch Quốc lộ 14C, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với các cấp có thẩm quyền (*Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam*) để sớm đầu tư, xây dựng.

V. HUYỆN ĐẮK GLEI

48. Cử tri xã Đăk Môn kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Tiểu dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và hạ tầng nông thôn khu vực Đăk Môn⁽⁴²⁾ nhằm tạo điều kiện cho nhân dân xã Đăk Môn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Vì, tháng 4 năm 2018, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đầu tư dự án: Tiểu dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và hạ tầng nông thôn khu vực Đăk Môn; nguồn vốn ADB; thời gian hoàn thành tháng 5 năm 2019 nhưng đến nay các hạng mục công trình đầu tư còn dở dang đã ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và đời sống của nhân dân trong xã.

Trả lời:

Theo Hợp đồng đã ký kết với các Nhà thầu xây lắp, tiến độ thi công của Tiểu dự án hoàn thành vào 30 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Tiểu dự án có bổ sung một số hạng mục công trình để hoàn thiện và phát huy hiệu quả công trình, do đó để thực hiện các hạng mục này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông nhất cho gia hạn hợp đồng đến 30 tháng 6 năm 2019 tại Văn bản số 616/UBND-HTKT ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Tuy nhiên, từ khi gia hạn hợp đồng đến nay thời tiết tại xã Đăk Môn diễn biến bất lợi cho quá trình thi công nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, bị chậm so với tiến độ kế hoạch. Hiện nay, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành, còn một số hạng mục nhỏ (*một số đoạn rãnh thoát nước, cọc tiêu, biển báo, một số điểm đấu nối với các hạng mục của xã đã đầu tư...*) chưa hoàn thành nên chưa bàn giao đưa vào sử dụng được.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và cam kết sẽ hoàn thiện các hạng mục công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2019.

VI. HUYỆN KON RẪY

49. Cử tri Đặng Tuấn Tịnh-Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập kiến nghị: Tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ở điểm b, khoản 2, Điều 1 quy định: “*Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum*”. Trên thực tế, có một số người

⁽⁴²⁾ Các hạng mục đầu tư gồm: (1). Tuyến liên thôn Kon Boong - Măng Lon (đường loại C); đơn vị thi công: Công ty TNHH Tuấn Dũng. (2). Tuyến nội thôn Đăk Tum (đường loại A); đơn vị thi công: Công ty TNHH Tú Sen. (3). Tuyến nội thôn Ri Mết; đơn vị thi công: Liên doanh công ty CPO đầu tư xây dựng và thương mại 119 và công ty TNHH Tú Sen. (4). Tuyến nội thôn Đăk Nai (đường loại A); đơn vị thi công: Công ty CPO đầu tư xây dựng và thương mại 119 và công ty TNHH Tú Sen.

cao tuổi cư trú ở địa phương này nhưng đến địa phương khác tạm trú; khi rà soát thì những trường hợp này không nằm trong danh sách của địa phương. Vậy, những trường hợp tạm trú khi đủ tuổi để tổ chức chúc thọ, mừng thọ thì địa phương có tổ chức cho những trường hợp này không? nếu được thì thủ tục và kinh phí để thực hiện như thế nào (như: Cấp trên bổ sung kinh phí hay xã chi, nếu xã chi thì từ nguồn nào), vì đối với cấp xã ngay từ đầu năm đã được cấp trên phê duyệt kinh phí để thực hiện trong năm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan hướng dẫn cụ thể để thực hiện và trả lời cử tri biết.

Trả lời:

- Về kiến nghị: *Trên thực tế, có một số người cao tuổi cư trú ở địa phương này nhưng đến địa phương khác tạm trú; khi rà soát thì những trường hợp này không nằm trong danh sách của địa phương. Vậy, những trường hợp tạm trú khi đủ tuổi để tổ chức chúc thọ, mừng thọ thì địa phương có tổ chức cho những trường hợp này không?*

Tại Điều 1 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính⁽⁴³⁾ quy định phạm vi điều chỉnh: “*Thông tư này quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi*”.

Tại Điều 12 Luật Cư trú được quy định: “*1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. ... Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. 2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống*”

Theo quy định nêu trên, trường hợp người cao tuổi có hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác nhưng đến tỉnh Kon Tum tạm trú được tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo quy định tại Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, để tránh trùng lặp đối tượng, người cao tuổi được hưởng chế độ trên cần đảm bảo các điều kiện, thủ tục sau “*Có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân⁽⁴⁴⁾; có giấy đăng ký tạm trú theo quy định; có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương nơi người cao tuổi có hộ khẩu thường trú xác nhận chưa được chúc thọ, mừng thọ gửi chính quyền địa phương nơi người cao tuổi đang tạm trú⁽⁴⁵⁾*”.

- Về kiến nghị: *nếu được thì thủ tục và kinh phí để thực hiện như thế nào (như: Cấp trên bổ sung kinh phí hay xã chi, nếu xã chi thì từ nguồn nào), vì đối với cấp xã ngay từ đầu năm đã được cấp trên phê duyệt kinh phí để thực hiện trong năm.*

⁽⁴³⁾ Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

⁽⁴⁴⁾ Thông tin người khai thay theo mẫu số 1d kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

⁽⁴⁵⁾ Tại Văn bản số 1311/SLĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 09 năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Nguồn kinh phí: Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh). Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi theo phân cấp của địa phương;

c) Nội dung và mức chi tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Hội Người cao tuổi tại địa phương và gia đình của người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, phong tục, tập quán của địa phương; bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động sau:

Chi in ấn hoặc mua “Giấy mừng thọ”, “Thiệp chúc thọ”, làm khung “Giấy mừng thọ”, “Thiệp chúc thọ”; Chi nước uống, hoa quả, bánh kẹo. Mức chi 20.000 đồng/người tham dự; Chi thuê hội trường, phòng, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài và các khoản chi cần thiết khác (nếu có). Mức chi theo thực tế phát sinh, phù hợp với dự toán được cấp có thẩm quyền giao.”

Theo quy định tại điểm j khoản 2 Điều 9 Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 *“Chi đảm bảo xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật và do cấp huyện quản lý thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện”*.

Như vậy kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được cân đối, bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp huyện theo phân cấp. Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai phân bổ, bổ sung kinh phí cho cấp xã thực hiện theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành. Về trình tự, thì thủ tục chi tặng quà thực hiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp 9./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBNDTTQVN các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh.
- Lưu: VT, NNTN, HTKT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC

Các ý kiến, kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời, giải quyết; các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
(Ban hành kèm theo Báo cáo số BC-UBND ngày tháng năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Các ý kiến, kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời, giải quyết

1. Cử tri Nguyễn Đăng Linh - Hiệu trưởng Trường THCS bán trú xã Mãng Cành kiến nghị: Khúc cua trên Tỉnh lộ 676 (đoạn trước cổng trường THCS bán trú Mãng Cành) cua gấp, khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại, đặc biệt là các em học sinh của trường, nhưng đến nay chưa được khắc phục, sửa chữa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết⁽⁴⁶⁾.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị bổ sung biển báo (biển 225; biển 201) cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông khi qua đoạn cua này. Việc mở rộng khúc cua, mở rộng mặt đường sẽ triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn kinh phí trong thời gian tới.

2. Cử tri Trần Đàm Thoại, tổ dân phố 9, phường Duy Tân; cử tri Ngô Thị Thúy, Nguyễn Thanh Dân, thôn Kon Tu II, phường Trường Chinh kiến nghị: Vòng xuyên ở ngã 5 Duy Tân đi xã Đăk Cấm là “điểm đen” về tai nạn giao thông, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp khắc phục để hạn chế tai nạn giao thông tại vòng xuyên này.

Trả lời

Theo kiến nghị cử tri, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đi kiểm tra, trước mắt đề nghị Ủy ban nhân dân phường Trường Chinh và Duy Tân có biện pháp tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức về an toàn giao thông. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam có giải pháp xử lý, khắc phục nhằm hạn chế tai nạn giao thông tại vòng xuyên này.

3. Cử tri các xã: Mãng Ri, Ngọc Lây, Đăk Na kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc thu hồi và cho thuê rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho Công ty Vin Gin thực hiện dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông, với tổng diện tích 2.534,09ha. Diện tích này trước đây Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô và Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông giao cho cộng đồng các thôn của 03 xã gần diện tích rừng trên quản lý bảo vệ rừng và được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm. Vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi thì cộng đồng các thôn có được quản lý

⁽⁴⁶⁾ Cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI.

bảo vệ rừng và nhận tiền dịch vụ môi trường rừng như trước hay không? Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri rõ.

Trả lời

Trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND, Công ty Cổ phần Vingin đã cam kết khi được thuê rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, đơn vị tiếp tục thực hiện chính sách khoán quản lý bảo vệ rừng cho người dân, cộng đồng trong giai đoạn 2016-2020 và đảm bảo quyền lợi của người dân trong chính sách dịch vụ môi trường rừng mà Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô, Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông đã ký hợp đồng với người dân và cộng đồng, nhằm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Như vậy, sau thu hồi và cho thuê rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho Công ty Cổ phần Vingin, người dân và cộng đồng các thôn vẫn được nhận khoán quản lý bảo vệ rừng và hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng theo như hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng đã ký kết với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô và Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.

4. Cử tri huyện Kon Plông kiến nghị: Hiện nay, toàn huyện Kon Plông có 11 nhóm hộ, khu dân cư rải rác ở các xã, các thôn chưa được đầu tư kéo điện lưới quốc gia. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, các ý kiến nêu trên được chuyển đến Điện lực Kon Plông trả lời là đã thống kê các thôn, làng chưa có điện vào danh sách Dự án vay vốn của EU cấp điện cho các hộ chưa có điện, dùng chung và đường dây sau công tơ sử dụng không an toàn trình tỉnh xem xét. Đồng thời, lập phương án báo cáo Công ty Điện lực Kon Tum và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung xem xét đầu tư. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Điện lực Kon Tum kiến nghị cấp trên sớm có giải pháp đầu tư để giải quyết dứt điểm nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Trả lời:

Danh sách 11 nhóm hộ, khu dân cư rải rác chưa có điện trên địa bàn huyện Kon Plông đã được đưa vào Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 -2020 sử dụng nguồn vốn do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và Sở Công Thương đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

5. Cử tri xã Pô Kô kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nạo vét rãnh thoát nước Tỉnh lộ 679 (đoạn qua thôn Kon Tu Dóp 1). Vào mùa mưa, đất đá bồi lấp, làm nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong thôn.

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Pô Kô kiểm tra, xác định các vị trí cần đào rãnh thoát nước và triển khai thực hiện trong quý III năm 2019. Đồng thời các hộ dân cam kết không xả rác, nước thải, lấp rãnh và tự làm ván, tấm đan để đi vào nhà.

6. Cử tri Trần Đình Vị, Thôn trưởng thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô kiến nghị: Hiện nay, trên Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Tân

Cảnh) xe tuần tra của Tổ Công an giao thông tỉnh Kon Tum thường xuyên dừng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe ô tô tại bất cứ các vị trí như: đoạn đường dốc, đường khúc cua, khuất tầm nhìn... nên rất nguy hiểm cho người và các phương tiện khác khi qua lại. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Tổ Công an giao thông tỉnh khi đi tuần tra nên dừng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí thông thoáng theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện giao thông qua lại...

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Công an tỉnh trả lời như sau: Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông ngoài việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy trình tuần tra, kiểm soát do Bộ Công an quy định, phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, đặc thù của từng tuyến đường để triển khai các biện pháp công tác đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Tuy nhiên, tỉnh Kon Tum với đặc thù là tỉnh miền núi, nên hệ thống đường giao thông đa số quanh co lên xuống dốc liên tục (*trong đó có Quốc lộ 14 đoạn đi qua địa bàn huyện Đăk Tô*), trong một số trường hợp cấp thiết, khi phát hiện các phương tiện vi phạm các lỗi nguy hiểm nếu không dừng phương tiện vi phạm ngay sẽ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác, nguy cơ xảy ra TNGT cao nên buộc lực lượng CSGT phải dừng phương tiện để ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm. Việc dừng phương tiện trong các trường hợp này đã được CSGT tính toán đến độ an toàn và yêu cầu người điều khiển thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT của lực lượng CSGT; tiếp tục nâng cao tính chủ động, sử dụng phương thức tuần tra, kiểm soát giao thông hợp lý để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT và hạn chế thấp nhất việc dừng xe ở đoạn đường dốc quanh co.

7. Cử tri xã Đăk Trăm kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, làm rãnh thoát nước đối với các tuyến đường trung, thấp thuộc Quốc lộ 40B đoạn qua xã Đăk Trăm, vì vào mùa mưa nước không thoát được gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Trả lời:

Rãnh thoát nước dọc của Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Đăk Trăm có trong Kế hoạch Bảo trì năm 2019. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn tất thủ tục điều chuyển tài sản của Quốc lộ 40B từ địa phương lên trung ương, làm cơ sở bố trí kinh phí thực hiện trong năm nay.

8. Cử tri thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Hiện nay, công thoát nước Quốc lộ 40 trước nhà ông Hoàng Đình Chiến thường hay tắc, dẫn đến nước tràn lên mặt đường, ứ đọng làm mặt đường hư hỏng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khắc phục sớm.

Trả lời:

Cống thoát nước Quốc lộ 40 trước nhà ông Hoàng Đình Chiến nằm trên vỉa hè thuộc quản lý của Ban quản lý khu kinh tế. Hiện nay Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế (thuộc Ban quản lý khu kinh tế) đã triển khai xử lý, thông cống

9. Cử tri thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y kiến nghị: Trục chính mương nước thủy lợi đoạn từ thôn Ngọc Hải (*đập Đăk HNiêng*) chảy qua thôn Ngọc Tiên bị hư hỏng nặng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các công trình thủy lợi của tỉnh kiểm tra, có kế hoạch sửa chữa, khắc phục sớm.

Trả lời:

Qua kiểm tra đoạn kênh theo ý kiến cử tri thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi là đoạn kênh chính công trình Đăk Hơ Niêng tại KM6+100m do xe ô tô chở gạch đi qua kênh làm gãy sập 4m tường kênh bê tông. Trạm thủy nông huyện Ngọc Hồi thuộc Ban Quản lý các công trình thủy lợi của tỉnh đã phối hợp với ban thôn xử lý chủ xe ô tô trả lại hiện trạng kênh như cũ và đã khắc phục xong ngày 15 tháng 4 năm 2019.

10. Cử tri thôn Hào Nưa, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Tuyến kênh mương thuộc công trình thủy lợi Đăk Long đi qua thôn Hào Nưa hiện nay không phát huy hiệu quả, mùa mưa thì gây ngập úng, mùa khô thì không có nước. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các công trình thủy lợi của tỉnh sớm khắc phục, sửa chữa để nhân dân cuối tuyến kênh mương có nước sản xuất, đồng thời chỉ đạo Trạm quản lý thủy nông huyện kiểm tra, vận hành bảo đảm.

Trả lời:

Công trình Đập Đăk Long được xây dựng năm 2004, theo thiết kế công trình phục vụ tưới cho 90 ha. Hiện tại diện tích thực tế là 151,81ha vượt thiết kế 61,81ha. Năm 2017, Ban quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum đã xây dựng bổ sung hệ thống tiếp nước từ công trình Hồ chức nước Đăk Kan và vận động nhân dân thôn Hào Nưa xã Đăk Kan chuyển đổi 9ha lúa sang cây trồng khác, vì vậy vụ Đông Xuân năm 2018-2019 công trình đảm bảo phục vụ tưới. Đoạn cuối kênh N7 đã xây dựng bổ sung cống tiêu thoát nước để tránh gây ngập úng hoa màu của nhân dân vào mùa mưa hằng năm.

11. Cử tri các thôn: Mô Za, Măng Rương, Đăk Kinh, Kô Xia xã Ngọc Lây kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Duy Tân phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân xác định lại diện tích đất trồng Sâm của nhân dân, vì diện tích đất của nhân dân đã trồng Sâm Ngọc Linh trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Duy Tân quản lý.

Trả lời:

Trên địa bàn xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông không có giao rừng cho thuê rừng đối với Công ty Duy Tân do đó kiến nghị nêu trên là chưa đúng. Hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định cho thuê rừng đối với 02 đơn vị là Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty cổ phần VINGIN thực hiện dự án quản lý bảo vệ rừng bền vững, kết hợp trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng với tổng diện tích là 7.310,53 ha trong đó có thuê rừng tại xã Ngọc Lây.

Đối với kiến nghị nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã xác định rõ vị trí, diện tích người dân đã trồng sâm chông lẫn với các đơn vị được giao rừng, thuê rừng; làm việc với đơn vị được thuê rừng để có phương án tạo điều kiện thuận lợi người dân phát triển trồng Sâm Ngọc Linh.

12. Cử tri xã Sa Nghĩa kiến nghị: Kênh mương thuộc thủy lợi Đăk Sia II đầu tư khá lâu, hiện nay một số đoạn hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo nước tưới vào mùa khô. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, sửa chữa, sớm khắc phục.

Trả lời:

Đoạn kênh bị hư hỏng theo ý kiến cử tri nêu trên thuộc kênh N1 Đập Đăk Sia II, bị hư hỏng 8m. Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum đã tổ chức sửa chữa xong. Hiện tại công trình đang phục vụ tưới vụ mùa.

13. Cử tri xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum kiến nghị: Cách đây 03 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng trạm bơm từ ô manla bơm chuyên về đập Cà tiên để phục vụ tưới cho vùng ruộng 2 vụ thường xuyên thiếu nước ở xã Đoàn Kết, đồng thời có thể mở rộng hơn 20 ha ruộng 01 vụ chuyển thành ruộng 02 vụ. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có kế hoạch thi công trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Trả lời:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí nguồn cân đối ngân sách địa phương (*ngân sách tỉnh*) để triển khai thực hiện và đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình trên tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019. Hiện tại Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi (*Chủ đầu tư*) đang triển khai các bước tiếp theo để triển khai thi công xây dựng công trình trên trong năm 2019.

14. Cử tri Nguyễn Văn Liêm, thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc hỗ trợ chế độ, kinh phí cho những người tham gia trực chốt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, vì kinh phí 100.000đ/người/ngày (*24 tiếng*) là quá thấp so với ngày công lao động phổ thông hiện nay, không đảm bảo cho lực lượng an tâm trực chốt.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật: 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 về việc Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

15. Cử tri Lê Thanh Chúc, thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà kiến nghị:

(i) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban quản lý đường Hồ Chí Minh sớm thi công làm đường mương thoát nước đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring đến xã Diên Bình huyện Đăk Tô (*khi về xã làm việc, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh có hứa sẽ thi công sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng đến nay chưa thực hiện*).

(ii) Trước đây, khi chưa làm đường Hồ Chí Minh (*đoạn qua xã Đăk Hring*) có 03 biển báo đèn vàng giảm tốc độ, gồm: 01 biển trên Tỉnh lộ 677; 02 biển trên đường Hồ Chí Minh (*Cụ thể: 01 biển báo đoạn đường đi từ xã Đăk Pxi ra; 01 biển báo đoạn đường đi từ huyện Đăk Tô đến huyện Đăk Hà; 01 biển báo đoạn đường đi từ huyện Đăk Hà đến huyện Đăk Tô*). Sau khi thi công xong đường Hồ Chí Minh thì không còn 03 biển báo giao thông này nữa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm cấm lại những biển báo trên.

Trả lời:

(i) Trong quá trình thi công đường Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án 1 có nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân thôn 10, 11, 12, xã Đăk Hring về việc nước chảy vào nhà dân. Ngày 29 tháng 3 năm 2015 Ban Quản lý dự án 1 phối hợp cùng tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các bên liên quan đã làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, thôn Trưởng các thôn 10, 11, 12 cùng với các hộ dân, đoàn đã đi hiện trường rà soát lại những kiến nghị trên và đã xử lý dứt điểm các kiến nghị (*Tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 03 tháng 4 năm 2015, Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 29 ngày 9 năm 2015*). Riêng đoạn Km1520+150-Km1520+870 Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 đã trình Cục Quản lý đường bộ III báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa đột xuất bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn tuyến từ Km1520+150-Km1520+870 (*trái tuyến + phải tuyến*) và sửa chữa, thay thế bổ sung các tấm lưới chắn rác, cửa thu nước từ Km1526-Km1535 trong năm 2019.

(ii) Đường Hồ Chí Minh đoạn Diên Bình - Kon Tum đã được nghiệm thu đưa và sử dụng và bàn giao Cục Quản lý đường bộ III quản lý. Hiện nay Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 đang theo dõi, kiểm tra để lắp dựng đèn tín hiệu, biển báo cho phù hợp (*Theo Biên bản làm việc ngày 10 tháng 9 năm 2019 giữa Chi cục Quản lý đường bộ III.4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, Công ty CP Quản lý & Xây dựng đường bộ Kon Tum và Ông Lê Thanh Chúc đại diện cử tri*).

16. Cử tri Trần Quang Thiệu, thôn 3, Xã Đăk La, huyện Đăk Hà kiến nghị: Mương thoát nước của đường Hồ Chí Minh (*đoạn đi qua nhà tôi*) rộng và sâu, không có lan can bảo vệ, đã từng xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, làm lan can bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Đoạn mương thuộc lý trình (*Km1536+800-Km1537+170.30, phải tuyến, hướng Đăk Hà-Kon Tum*), theo thiết kế đoạn mương

này là rãnh hở hình thang thoát nước mặt đường, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đoạn tuyến trên đã có bố trí cọc tiêu đặt ở lề đường hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi phần đường an toàn và hướng đi của tuyến. Hiện tại Chi cục III.4 đã lập hồ sơ xử lý Điểm đen tai nạn giao thông tại Km1536+500 - Km1538+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum trình Cục QLDB III báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam để triển khai thực hiện.

17. Cử tri Trần Đức, thôn 6, xã Đăk La kiến nghị: Lòng hồ đập Cà Sầm được Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cho cá nhân thuê để nuôi cá lồng. Hiện nay, nước đổi màu có nguy cơ bị ô nhiễm. Vào mùa tưới niên vụ 2018- 2019, nhân dân tưới cà phê thì sau một thời gian cây cà phê có hiện tượng bị nhiễm bệnh, nhất là cà phê con gây thiệt hại cho nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cùng mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững nhằm từng bước cung cấp đủ tiêu dùng, tạo thêm việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã ký Hợp đồng số 21/2019/HĐTS-BQL ngày 01 tháng 02 năm 2018 với ông Phạm Văn Luân về việc thuê khoán lòng hồ nuôi trồng thủy sản công trình hồ chứa Cà Sầm với thời gian thuê khoán đến hết năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân xã Đăk La thống nhất trong đơn xin nuôi trồng thủy sản ngày 30 tháng 01 năm 2018 của ông Phạm Văn Luân và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá số 01/2018/SNN - ĐKB, cùng giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 21/GXND-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được thẩm định do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà cấp. Hàng năm số tiền thu từ thuê khoán lòng hồ đều được Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh nộp vào ngân sách Nhà nước. Toàn bộ diện tích tưới vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 do công trình hồ chứa Cà Sầm phụ trách gồm 113,98 ha cà phê và 21,8 ha lúa đã phục vụ tưới xong.

Theo kiến nghị của cử tri, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk La để kiểm tra theo nội dung kiến nghị như trên. Kết quả cho thấy, hiện tại không có diện tích cây cà phê con nào bị nhiễm bệnh do lấy nước tưới từ công trình hồ Cà Sầm như ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua kết quả quan trắc chất lượng nước hồ chứa Cà Sầm tại Văn bản số 1493/STNMT-CCBVMT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại khu vực hồ Cà Sầm thì các thông số quan trắc nước tại lòng hồ đảm bảo tưới sản xuất nông nghiệp.

18. Cử tri Phạm Xuân Luận - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, huyện Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải quan tâm đầu tư đường gom song song với đường tránh lũ tại thôn 2, xã Diên Bình để thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông.

Trả lời:

Dự án Nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thủy điện Plei Krông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, chấp thuận đưa vào bàn giao sử dụng; vấn đề làm đường gom như cử tri kiến nghị, đơn vị nhận bàn giao đưa vào sử dụng sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình khai thác sử dụng để đưa ra phương án hợp lý nhất.

19. Cử tri Lê Văn Sơn, thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, nạo vét, sửa chữa rãnh thoát nước dọc đường Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, gần trường Nguyễn Bá Ngọc). Hiện nay, đất đá bồi lấp, mùa mưa nước tràn vào lòng đường gây đọng nước, ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông (vừa qua đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông do đường trơn trượt vì ngập nước).

Trả lời:

Vấn đề này Cục quản lý đường bộ III đã có Quyết định số 784/QĐ-CT/THUQ ngày 04 tháng 6 năm 2019 phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km1471+400-Km1471+700 (T) và đoạn Km1498+890-Km1499+060 (T.P) và sẽ triển khai trong thời gian tới.

20. Cử tri Nguyễn Văn Thiện - Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Tô kiến nghị: Theo quy định⁽⁴⁷⁾ mức phân bổ chi hoạt động kinh tế, bổ sung đô thị được cấp thẩm quyền công nhận⁽⁴⁸⁾ đối với đô thị loại V là 05 tỷ đồng/năm, nhưng đến nay tỉnh mới hỗ trợ cho thị trấn Đắk Tô 1,5 tỷ đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ bổ sung phần còn lại để địa phương có nguồn kinh phí đầu tư, chỉnh trang đô thị.

Trả lời:

Huyện Đắk Tô được công nhận đô thị loại V sau thời điểm Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 có hiệu lực nên Trung ương không xem xét bổ sung kinh phí đô thị loại V (5.000 triệu đồng/năm) cho tỉnh Kon Tum. Năm 2019, căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cân đối hỗ trợ 30% so với mức quy định tại Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 (đô thị loại V: 5.000 triệu đồng/năm). Từ năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại các nguồn ngân sách để tham mưu tiếp tục hỗ trợ cho huyện theo khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

⁽⁴⁷⁾ Tại điểm b, khoản 10, Điều 5, Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

⁽⁴⁸⁾ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công nhận thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Tại Công văn 2319/UBND-KTTH ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách huy động nguồn lực (*ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, Nhân dân đóng góp,...*) để đầu tư, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, vỉa hè trong khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện đảm bảo đồng bộ, hiện đại theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham gia cụ thể về cơ chế, chính sách, đảm bảo tính khả thi để thực hiện chủ trương này.

II. Các ý kiến, kiến nghị không thông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cử tri Nguyễn Văn Hậu, khối 10, thị trấn Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Điện lực tỉnh Kon Tum trả lời, thông tin rõ cho người dân biết nguyên nhân tại sao trong thời gian qua giá điện tăng, giá thu tiền sử dụng điện hàng tháng bao giờ tháng sau cũng cao hơn tháng trước.

Trả lời:

Theo kiến nghị của cử tri, Công ty Điện lực Kon Tum trả lời như sau: Qua theo dõi và trích xuất dữ liệu sử dụng điện năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của khách hàng ông Nguyễn Văn Hậu ở khối 10 thị trấn Đăk Tô (*có mã khách hàng là PC11CC0209276*) bảng dữ liệu cho thấy:

Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019, sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong tháng sau cao hơn tháng trước, nguyên nhân là do quy luật thời tiết chuyển từ mùa lạnh sang mùa nắng nóng, khách hàng phải sử dụng nhiều thiết bị làm mát, dẫn đến kWh điện tiêu thụ tăng lên và tiền điện tăng theo. Tiền điện hàng tháng từ tháng 3/2019 đến nay tăng lên là do 02 nguyên nhân: *Thứ nhất* là lượng điện tiêu thụ tăng. *Thứ hai* là do tăng giá điện, tuy nhiên mức tăng tiền điện này không nhiều. Mặt khác, khi so sánh về số kWh điện tiêu thụ và tiền điện hàng tháng của khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy mức độ sử dụng điện của khách hàng rất ổn định. Tổng điện tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2019 là 998 kWh, trung bình một tháng là 166,3 kWh/tháng, tổng tiền điện trong 6 tháng đầu năm 2019 là 1.752.984 đồng, trung bình một tháng là 292.164 đồng/tháng. Trong khi 6 tháng đầu năm 2018 có tổng lượng điện tiêu thụ: 1.022 kWh, trung bình một tháng là 170,3 kWh/tháng và tiền điện trung bình một tháng là 289.174 đồng/tháng. Công ty Điện lực Kon Tum trả lời để cử tri Nguyễn Văn Hậu, khối 10, thị trấn Đăk Tô biết, trường hợp chưa rõ đề nghị liên hệ Điện lực Đăk Tô để được cung cấp đầy đủ thông tin dữ liệu sử dụng điện nêu trên.

2. Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Hiện nay, người dân khi đến vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khi được vay phải kèm theo dịch vụ mua bảo hiểm vốn vay (*theo quy định không bắt buộc người dân phải mua, mà nhân viên chỉ tư vấn, khuyến khích người vay tiền nên mua bảo hiểm nhằm chia sẻ rủi ro*). Cách làm việc của nhân viên Ngân hàng không giải thích rõ ràng theo quy

định, mang tính ép buộc người vay phải mua bảo hiểm (*nếu không mua bảo hiểm sẽ không giải quyết, khẳng định đây là "yêu cầu bắt buộc"*). Việc này dẫn đến người dân dễ tiếp cận nguồn "tín dụng đen" để đáp ứng nhu cầu của mình. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vấn đề nêu trên để không ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế.

Trả lời:

Để đảm bảo quyền lợi và dự phòng những rủi ro về khả năng trả nợ có thể xảy ra cho khách hàng, Agribank cung cấp gói bảo hiểm bảo an tín dụng cho khách hàng trên tinh thần tự nguyện và không bắt buộc. Công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm theo quyền lợi bảo hiểm cơ bản khi Người tham gia bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật. Thực tế thời gian qua tại huyện Ngọc Hồi, có nhiều trường hợp khách hàng vay vốn đã được Công ty bảo hiểm hỗ trợ, bồi thường. Trong năm 2018, Công ty bảo hiểm đã chi trả bồi thường cho 06 khách hàng vay vốn tham gia bảo an tín dụng với số tiền 358 triệu đồng và trong 09 tháng đầu năm 2019 chi trả bồi thường cho 03 khách hàng với số tiền 255 triệu đồng, góp phần giảm gánh nặng trả nợ vay cho khách hàng.

Về ý kiến kiến nghị của cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum xin được tiếp thu, ghi nhận và sẽ thực hiện kiểm điểm, chấn chỉnh thái độ, phong cách giao dịch của nhân viên tín dụng đối với khách hàng. Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của người dân và sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương huyện Ngọc Hồi cho sự phát triển của Agribank trong thời gian qua và mong nhận được nhiều hơn sự quan tâm giúp đỡ trong thời gian tới để chúng tôi được phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
